

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

V/v Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, dê trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện khẩn số 7575/CD-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu bò; Công văn số 4244/UBND-KTN ngày 09/11/ 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn.

Bệnh Viêm da nổi cục (hay còn được gọi là bệnh Da sần) là bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam (viết tắt là VDNC). Bệnh có tên tiếng Anh là Lumpy Skin Disease là bệnh truyền nhiễm do vi rút thuộc họ Poxviridae, chi Capripoxvirus, cùng chi với vi rút gây bệnh Đậu trên dê, cừu. Vi rút này chỉ gây bệnh trên trâu, bò, không gây bệnh trên người; Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; bệnh lây do tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh; bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch; Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 - 14 ngày. Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10 - 20%; tỷ lệ chết khoảng 1 - 5%; triệu chứng chính của bệnh bao gồm: sốt cao (có thể trên 41°C), bỏ ăn, giảm tiết sữa, da và niêm mạc nổi những nốt sần có đường kính khoảng 2 - 5 cm, đặc biệt là ở vùng da cổ, đầu, bầu vú, cơ quan sinh dục và vùng đáy chậu; các biện pháp phòng, chống bệnh chính bao gồm chủ động theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp trâu, bò mắc bệnh, tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh và tiêm phòng cho trâu, bò. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ giữa tháng 10/2020 đến hết ngày 03/11/2020 bệnh VDNC trên trâu, bò đã xảy ra tại 13 xã thuộc tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng với tổng số trên 232 con bò mắc bệnh, trong đó có 19 con chết.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo chưa phát hiện trâu, bò mắc bệnh VDNC, song nguy cơ bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ không tránh khỏi do là việc vận chuyển trâu, bò từ các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh, huyện để phục vụ các chương trình, dự án hỗ trợ con giống,...

Để chủ động ngăn chặn bệnh VDNC không xâm nhập vào địa bàn, phát sinh và lây lan trên diện rộng, UBND huyện đề nghị:

1. UBND các xã, thị trấn

Tổ chức thông tin tuyên truyền trong cộng đồng, người chăn nuôi biết về nguy cơ xâm nhiễm bệnh VDNC trên địa bàn huyện; hướng dẫn người dân chủ động giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe đàn trâu, bò nuôi, kịp thời phát hiện dấu hiệu của bệnh VDNC, nghi mắc bệnh VDNC để báo cáo cơ quan chuyên môn Thú y lấy mẫu, chẩn đoán xác định bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, hướng dẫn của Chi cục thú y tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, khi dịch xảy ra tại địa phương.

Chỉ đạo các thôn bản tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn gia súc (trâu, bò, dê) trên địa bàn quản lý để làm cơ sở chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đối với các chương trình, dự án cung ứng, hỗ trợ trâu, bò giống nhập từ các tỉnh ngoài vào địa bàn; chỉ cho phép nhập, bán giao trâu, bò cho người chăn nuôi khi có sự kiểm tra, giám sát, theo dõi của cơ quan chuyên môn thú y cấp huyện, thực hiện nghiêm việc nuôi cách ly gia súc theo quy định.

Khẩn trương triển khai hoàn thành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 24/9/2020 về việc tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ thu đông huyện Tuần Giáo năm 2020 và Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/9/2020 về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Thú y, diễn biến dịch bệnh VDNC trong tỉnh, huyện để tham mưu kịp thời các chỉ đạo về phòng chống bệnh VDNC trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh và báo cáo kết quả thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật về UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát, lấy mẫu gửi xét nghiệm đối với trường hợp nghi ngờ bệnh VDNC để phát hiện, xử lý ổ dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện.

3. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2

Chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò của các tổ chức, cá nhân có liên quan; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái phép; các trường hợp

buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trâu, bò, sản phẩm trâu, bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y theo quy định.

4. Trung tâm văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình bệnh, sự nguy hiểm của bệnh VDNC và các biện pháp ngăn chặn bệnh xâm nhập vào địa bàn.

5. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động phòng chống bệnh VDNC trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Sở Nông nghiệp và PTNT;
 - TT Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - L/đ UBND huyện;
 - L/đ VP, C/v: VX
 - Lưu: VT, NN.
- (b/c)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức